

บีไอไอ. รื้อเขตส่งเสริมลงทุนเหลือแค่ 2

● ประชาพิจารณ์ใช้รายได้ประชากรในจว.เป็นเกณฑ์

● ชี้ภูเก็ต-เมืองใหญ่ทั่วประเทศปีปรับสิทธิพิเศษ

'บีไอไอ.'เปิดประชาพิจารณ์ 7 สิงหาคมนี้ ขอเสียงสนับสนุนจัดเขตส่งเสริมการลงทุนใหม่ ให้นำมาตรฐานดับเบิ้ลยูทีโอเป็นเกณฑ์ จังหวัดไหนมีรายได้ประชาชนต่ำกว่าเกณฑ์จะได้รับสิทธิพิเศษ ซึ่งมีมากกว่า 14 จังหวัดยากจนเข้าข่ายอยู่ในเขตอุตสาหกรรมพิเศษ ส่วนภูเก็ตและจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศหมดสิทธิ ถูกโอน ไปอยู่เขตอุตสาหกรรมทั่วไปแทน

นายจักรมณฑ์ ผาสุกฉวีชม รอมงคลธาริการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีไอไอ.) เปิดเผยว่า วันที่ 7 สิงหาคมนี้ จะมีการประชุมประชาพิจารณ์เกี่ยวกับบทบาทและนโยบายการส่งเสริมการลงทุนใหม่ของบีไอไอ. ปี 2000 โดยในเรื่องของนโยบายการส่งเสริมการลงทุนใหม่นั้นจะต้องดูว่าทิศทางเป็นอย่างไร ซึ่งทาง บีไอไอ.มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเขตการส่งเสริมการลงทุนว่าจะเป็น 3 เขตเหมือนในปัจจุบัน หรือจะเหลือเพียง 2 เขตเท่านั้น คือเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตอุตสาหกรรมพิเศษ

นายจักรมณฑ์กล่าวว่า แนวทางการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวจะไม่คิดเงื่อนไขขององค์การการค้าโลกหรือดับเบิ้ลยูทีโอ แต่อย่างใด เพราะดับเบิ้ลยูทีโอมีการระบุว่าทำให้สิทธิประโยชน์ยังสามารถทำได้ แต่จะต้องเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประชากรมีรายได้ประชาชนหรือรายได้ต่อหัวต่อคนต่อบีไอไอ.ที่อื่น จึงต้องมีการพิจารณาว่ามีจังหวัดใดบ้างที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว คาดว่าจะมีมากกว่า 14 จังหวัดยากจนที่ บีไอไอ. เคยดำเนินการสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่จะทำให้จังหวัดที่อยู่ห่างไกลแต่มีรายได้ต่อหัวสูงอย่างจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดใหญ่ในภาคต่างๆ

กลายเป็นเขตทั่วไปได้ ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่การแบ่งเขตการส่งเสริมการลงทุนจะดูจากระยะทางเป็นหลัก ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่างๆ จะเป็นปัจจัยรอง

นายจักรมณฑ์กล่าวว่า ส่วนเรื่องสิทธิประโยชน์จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของภาษี ส่วนภาษีการนำเข้าเครื่องจักรนั้นจะต้องดูว่าโครงสร้างภาษีใหม่ที่กระทรวงการคลังจะออกมานั้นจะเป็นอย่างไร ซึ่งคาดว่าจะเหลืออัตรา เดียวกันทั่วประเทศเพื่อช่วยลดต้นทุนภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ "ในเรื่องสิทธิประโยชน์นั้นจะดูประเภทของกิจการที่จะให้การส่งเสริม โดยดูประโยชน์เป็นสำคัญ ทั้งการสร้างสมรรถนะการแข่งขันด้วย โครงการจะต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะให้ด้านภาษี ซึ่งจะเป็นการดีสำหรับการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค" นายจักรมณฑ์กล่าว และว่า นอกจากนี้ในส่วนของบริษัทสัญชาติของ บีไอไอ.นั้นจะมีการบริหารงานให้สำนักงานในทุกส่วนสามารถได้รับใบรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 9000 ภายในปี 2542